

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 29 สิงหาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15145

หน้า: 1 (บนขวา), 8, 9

Col.Inch: 232.69

Ad Value: 360,669.50

PRValue (x3): 1,082,008.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เซ็นทรัลวิลเลจฮ้างการท่าฯ'ข้าวเหนียว'ถูกราคาถูกลงละ35ขายสัปดาห์หน้า

เซ็นทรัลวิลเลจฮ้างการท่าฯ'ข้าวเหนียว'ถูกราคาถูกลงละ35ขายสัปดาห์หน้า

กลุ่มเซ็นทรัลชี้แจงโครงการเซ็นทรัลวิลเลจเปิดบริการ 31 ส.ค.ตามเดิม (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

เซ็นทรัล

บักซูชี้ประกันราคาไม่ซ้ารอย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้งว่า รัฐบาลมีมาตรการออกมาหลายอย่าง หากมองในแง่ไม่ตีก็คงไม่ใช่ทั้งหมด สิ่งๆ ก็มีอยู่ สิ่งสำคัญคือต้องดูแลผู้ที่มีรายได้น้อยให้มากขึ้นขณะนี้เศรษฐกิจอยู่ในช่วงซ้าหายมากแพง

ลุยเปิด

สภาพร้านค้าโครงการเซ็นทรัลวิลเลจ ลักซูรี่เอาต์เล็ต ของกลุ่มเซ็นทรัล ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีปัญหาพิพาทเกี่ยวกับที่ดินกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขณะนี้เจ้าของโครงการยืนยันจะเปิดให้บริการวันที่ 31 สิงหาคมนี้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม

บางพื้นที่เกิดภัยแล้ง หลายคนเป็นห่วง รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้หารือในทุกมิติและใช้เวลาในการพิจารณาจนพอสมควรกว่าจะมีมาตรการออกมา อย่าไปมองว่าจะให้อย่างเดียว แต่รัฐบาลจะต้องสร้างความเข้มแข็งด้วยการปลูกพืชและควบคุมการผลิต ถ้าไม่มีมาตรการอะไรเลยประชาชนก็ไม่มีแรงจูงใจในการทำอาชีพของตัวเอง อยากจะเรียนอีกครั้งว่ามาตรการประกันราคาข้าวแตกต่างจากจำนำข้าว จะใช้เงินไม่มากตามที่ประมาณการไว้เพราะราคาข้าวถูก แต่ต้องเตรียมไว้เพื่อไม่ให้เกิดภาวะผูกพัน มาตรการเหล่านี้ไม่ใช่มาตรการที่ยั่งยืนวางไว้ 1 ปี บางอย่างแค่ 2 เดือนเฉพาะในช่วงที่เกิดปัญหา ปีหน้าก็ต้องดูกันใหม่ ยืนยันว่าจะไม่ทำอะไรให้เสียหายและจะระมัดระวังอย่างที่สุดถือเป็นหลักการสำคัญใน 5 ปีที่ผ่านมา และต่อไปก็จะทำแบบเดิมอีก ได้สั่งการหน่วยงานไปแล้วในการจ่ายเงินให้เข้าบัญชีของเกษตรกรไปเลย

เข้มทุกมาตรการไม่กระทบคลัง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า รู้สึกเห็นใจหลายปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลพยายามแก้กฎหมายปรับเปลี่ยนมาตรการให้ถูกต้องเพื่อดูแล ต้องทำให้ถูกต้องเพราะหากไม่ถูกต้องรัฐบาลจะไม่สามารถดูแลได้ เพราะเงินราชการจะจ่ายเรื่อยเปื่อยไม่ได้ จะมีความผิด ดังนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันสร้างการรับรู้ นอกจากนี้อีกประเด็นที่เป็นห่วงคือเรื่องลมฟ้าอากาศ ก่อนหน้านี้อาจมีปัญหาก็มีแล้ง และตอนนี้กำลังมีพายุโซนร้อนเข้ามาอีกหลายลูก โดยเชื่อว่าจะเป็นโอกาสที่ดีขึ้นในเรื่องของภัยแล้ง แต่ก็ต้องระมัดระวังและป้องกัน

สิ่งเหล่านี้นายกฯเป็นห่วงทุกวันและอยากให้เกษตรกรเก็บน้ำไว้ในไร่นาของตัวเองบ้าง หากมีพื้นที่น้อยก็รวมกลุ่มกันสร้างที่กักเก็บน้ำดีกว่าปล่อยให้ไหลไปหมด พร้อมกันนี้ต้องปลูกไม้ยืนต้นไว้ วันหน้าจะเป็นมรดกให้ลูกหลาน ซึ่งปัญหาคนไทยคือมีที่ทำกินน้อยเกินไป และยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว จึงต้องปรับพฤติกรรมในส่วนนี้ วันนีรัฐบาลคิดทุกอันทุกอย่าง ต้องดูเรื่องการเงินการคลังด้วย

ชัดแก้งจนตัดโอกาสคนอื่น

ผู้สื่อข่าวถามว่า มาตรการจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงนั้น เฉพาะชาวนาหรือในส่วนอื่นด้วย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ต่อไปนี้จะให้เข้าบัญชีตรงหมด กระทรวงการคลังได้ทำระบบไว้แล้ว บางอันอาจยังไม่พร้อมแต่ส่วนใหญ่ก็พร้อมหมดแล้ว ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีประชาชนเรียกร้องอยากให้รัฐบาลเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม

เดิมนั้น ขณะนี้กำลังตรวจสอบ ที่ผ่านมามีเปิดมา 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 มีการปลดล็อกบางอย่างให้คนเข้ามาได้มากขึ้น สิ่งสำคัญคือความซ้าสัตย์สุจริต ใครที่รู้ตัวว่ามีเงิน มีที่ดินและมีบ้านอย่าเข้ามาเลย เพราะจะทำให้คนอื่นเสียโอกาสต้องมีจิตสำนึก เพราะรัฐบาลใช้เงินต้องดูจากการจัดระเบียบ

เมื่อถามว่าบางคนมีที่ดิน มีบ้าน แต่ไม่มีรายได้อีกแต่อยากมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า จะต้องมีการตรวจสอบบางคนไม่มีบัญชีธนาคาร แต่มีบ้านหลังใหญ่

จรินทร์ปลุกทูตพณ.เป็นเซลล์แมน



ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการประชุมมอบนโยบายเพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นครั้งแรกจัดประชุมร่วมระหว่างทูตพาณิชย์ ทูตเกษตร และภาคเอกชน ว่าต้องการให้เกิดความร่วมมือเพื่อนำไปสู่เป้าหมายผลักดันเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปีนี้ขยายตัว 3% และการส่งออกปีนี้ขยายตัวบวก 3% และเพิ่มเป็น 3.5% ในปี 2563 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนด 10 ภารกิจเร่งด่วนที่ต้องเห็นผลชัดเจนภายใน 3-6 เดือนจากนี้

นายจรินทร์กล่าวว่า ภารกิจแรก คือการผลักดันส่งออกพืชเกษตร 5 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่ง กรมเห็นชอบประกันรายได้ข้าวและปาล์มน้ำมันแล้ว จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป โดยทำคู่กับการพัฒนาคุณภาพพืชเพื่อเพิ่มมูลค่า

“ภารกิจของทูตพาณิชย์ต่อไป ไม่แค่ดูแลเรื่องการเจรจา ส่งเสริมการค้า แต่อยากเห็นการเป็นพนักงานขายกิตติมศักดิ์ของประเทศ ช่วยฝ่าฟันอุปสรรคเศรษฐกิจโลก สามารถขายสินค้าไทยทั้งการเจรจาเบรจรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และรัฐต่อเอกชน ทูตพาณิชย์ต้องทำงานเชิงรุก จัดทำแผนปฏิบัติให้ชัดเจน 3-4 เดือนปีนี้จะทำอะไรบ้างเพื่อผลักดันการส่งออกตามเป้าหมายบวก 3% บางช่วงเราต้องจัดคณะนำเอกชนไปหารือที่ตลาดและเพิ่มตลาดด้วย” นายจรินทร์กล่าว และว่า นอกจากนี้ ทูตพาณิชย์ยังต้องมีบทบาทต่อการกิจการผลักดันการเจรจาเปิดเสรีการค้า (เอฟทีเอ) ที่ค้างท่อ และผลักดันการใช้ประโยชน์ ซึ่งไทยจะหันเจรจาเอฟทีเอกับอียู กับยูเครน กับตุรกี ปากีสถานและศรีลังกา และทำกรอบเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มความร่วมมือการค้าแปซิฟิก (ซีพีทีพีพี)

พล.-เกษตรทำงานแบบปาท่องโก๋

“จากนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรจะเป็นปาท่องโก๋ในการร่วมกันขับเคลื่อนตามภารกิจเพื่อให้บรรลุนโยบายรัฐบาล” นายจรินทร์กล่าว และว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์และดูแลราคาปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช สารเคมีใช้ในการทำเกษตรเพื่อไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาที่จะทำให้โครงการประกันรายได้ไม่ได้ส่งผลเต็มที่กับ

เกษตรกร ซึ่งกรมการค้าภายในจะไปดูโครงสร้างต้นทุนและราคาขายปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ให้ประสานกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ที่นำเข้าปุ๋ยโดยตรง มาร่วมจัดทำปุ๋ยผสมราคาพิเศษให้กับเกษตรกร และสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดตรวจสอบราคาปุ๋ยและวัสดุเพื่อการเกษตร เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุมและเริ่มมีการร้องเรียนถึงราคาขายที่สูงขึ้นแล้ว

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นโยบายเชื่อมโยงเศรษฐกิจเชื่อมพาณิชย์ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ 2 กระทรวงต้องทำงานร่วมกันโดยการร่วมมือขับเคลื่อนใน 5 ภารกิจ คือ 1.การตลาดนำการผลิต โดยพาณิชย์เป็นผู้ชี้เป้า 2.เชื่อมการทำงานโดยนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มมาใช้ในการพัฒนามาตรการด้านการเกษตร และจัดทำบิ๊กดาต้าด้านเกษตรในการใช้ข้อมูลให้ภาครัฐและเอกชน เป็นฐานในการรับมือสงครามการค้าโลกและแก้ไขอุปสรรคให้ทันเวลา 3.ยกระดับสินค้าเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพ 4.ใช้ประโยชน์จากการเจรจาเปิดเสรีทั้งภูมิภาคและพหุภาคี 5.พัฒนาโลจิสติกส์การเกษตรและโลจิสติกส์การค้าไปด้วยกัน ซึ่งอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงการขนส่งใน 7 ประเทศเพื่อให้การขนส่งในอ่าวอันดามันเชื่อมตลาดส่งออกโลกที่ครอบคลุมกว่า 2 พันล้านคน อาทิ ศรีลังกา มาเลเซีย อินเดีย พม่า ไทย หากทำ 5 ภารกิจสำเร็จจะช่วยผลักดันอันดับ 12 ในตลาดโลก ขึ้นเป็น 1 ใน 10 ในด้านอาหารของโลก

ซีไทยได้ประโยชน์สงครามการค้า

นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ในส่วนของตลาดหลัก ได้แก่ ตลาดสหรัฐยังมีขยายตัวเป็นบวก สินค้าเป้าหมายคือข้าวหอมมะลิ อาหารแปรรูปจากอาหารทะเล ผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง แอเนมิเซนและดีจีอัลคอนเทนตเน้นเจาะตลาดคนรุ่นใหม่ และร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งขยายตลาดออนไลน์ และต้องเข้าร่วมงานแสดงสินค้าฟาร์มาร์เก็ตหรือเอเอฟเอ็ม ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

“ปัญหาสงครามการค้าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อ

กับการส่งออกสินค้าไทยมากนัก แต่น่าจะเป็นประโยชน์เพราะเป็นการขึ้นภาษีสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นหลัก ซึ่งไทยมีศักยภาพการผลิตอยู่แล้ว เช่น เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับเทียม ของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ขณะนี้ผู้นำเข้าสหรัฐรายหลายติดต่อซื้อสินค้าไทยมากขึ้นเพราะเห็นว่าสงครามการค้ายืดเยื้อ โดยไทยเป็นแหล่งหนึ่งที่อยู่ในช่วงที่ให้ความสนใจ แต่ที่กังวลคือการตอบโต้จากจีนที่จะขึ้นสินค้านำเข้าในกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยจีนนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐ 1.7 แสนคันต่อปี ส่งผลให้นำเข้าลดลง อาจกระทบไทยที่เป็นซัพพลายเชน” นางขวัญนภากล่าว

ทูตพล.ทั่วโลกแจงข้อมูล

นางสาวสุพัตรา แสงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมูมไบ ประเทศอินเดีย กล่าวว่า ตลาดอินเดียเป็นตลาดที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะยางพาราอินเดียมีความต้องการมาก ปี 2561-2562 มีความต้องการ 1.22 ล้านตัน คาดว่าปี 2562-2563 เพิ่มขึ้น 1.27 ล้านตัน และคาดว่าต้องการนำเข้าไม่ต่ำกว่า 5 แสนตัน จึงเห็นว่าควรเปิดการเจรจาขยายตลาดยางในอินเดีย นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำเข้ามันสำปะหลังใหญ่ของโลก ปริมาณ 1.6 ล้านตันต่อเดือน โดยขณะนี้มีความต้องการนำเข้าอีก 15 ล้านตัน ซึ่งช่วงครึ่งปีแรกอินเดียนำเข้ามันสำปะหลังจากมาเลเซียถึง 127% ผลจากการลดภาษีนำเข้ามันสำปะหลังสหรัฐที่ 45% ตามข้อตกลงด้านการค้าของทั้ง 2 ประเทศ สิ้นสุดข้อตกลงในสิ้นปีนี้

นางสาวสุพัตรากล่าวว่า แนวทางขยายน้ำมันปาล์มในอินเดีย ควรจัดผู้แทนการค้าไปเจรจาธุรกิจ และเจรจาความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ และเอกชนต่อเอกชน เพื่อให้มีความใกล้ชิดกับอินเดียน่าจะเป็นโอกาสที่ไทยจะได้ลดภาษีเช่นเดียวกับมาเลเซีย รวมถึงสินค้าจากไม้ยางพาราเพื่อทำเฟอร์นิเจอร์คาดว่าจะมีอัตราเติบโตปีละ 14.3% โดยได้จัดคณะไปเจรจาที่อินเดียประมาณเดือนกันยายนนี้ นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอื่นๆ ที่ทำตลาดอินเดียได้ ทั้งมันสำปะหลัง ผลไม้ไทย อาทิ มังคุด ลำไย เงาะ มะม่วง มะขามหวาน

เผย7เดือนตลาดจีนติดลบ7.6%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้รายงานถึงตลาดจีนว่าการส่งออกไปจีน 7 เดือนแรกของ

ปีนี้ ติดลบ 7.6% แต่สินค้าข้าว ผลไม้ มีโอกาสสูง โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด ลำไย ขณะที่ข้าวจะเร่งเจรจาซื้อแบบจีทูจีที่เหลือ 3 แสนตัน ด้านตลาดญี่ปุ่น สินค้าที่เป็นเป้าหมายคือข้าวสี อาหารแปรรูป ผลไม้และสินค้าไลฟ์สไตล์ รวมถึงแอนิเมชันและดิจิทัลคอนเทนต์ โดยมีแผนการและกิจกรรมเร่งด่วนคือการส่งเสริมข้าวไรซ์เบอร์รี่ เน้นเจาะตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ ส่วนผลไม้ไทยต้องมีการปรับปรุงให้มีคุณภาพ เช่น กล้วยหอมทอง กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น ดังนั้น ต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาช่วยพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ จะมีการส่งเสริมเมนูอาหารไทย พร้อมรับประทานร่วมกับร้านอาหารไทยและอุตสาหกรรมอาหาร จัดบูธอาหารไทยในกิจกรรมระดับโลกที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพ เช่น เจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิก เป็นต้น ส่วนสินค้าไลฟ์สไตล์ก็จัดผู้แทนการค้าไปเจรจาขายตลาดสินค้าดังกล่าว สำหรับตลาดสหภาพยุโรป รายงานว่า วางเป้าหมายผลักดันส่งออกเพิ่มในกลุ่ม ข้าว ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ผัก และผลไม้ โดยมีแผนงานและกิจกรรมเร่งด่วน คือ ร่วมงานแสดงสินค้าด้านอาหาร การเจรจาสมาคมอุตสาหกรรมยางเยอรมัน รวมทั้งการปลดล็อกอุปสรรคทางการค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดสากล ขณะนี้สหภาพยุโรปยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์ ยางพาราสูง ด้านสินค้าผักและผลไม้ได้วางแผนการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์

สห.ซีส่งออกโต3%โอกาสรับหรี

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และทูตพาณิชย์ ถือเป็นเรื่องที่ดีเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายได้ชัดเจนขึ้น โดยอยากให้ทูตพาณิชย์เพิ่มการตลาดและผลิตภัณฑ์ อย่างสินค้าความงามและสุขภาพ โดยเฉพาะผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอี “เรื่องตัวเลขส่งออก 3% เอกชนยังมองว่ามีโอกาสสูง เพราะมีหลายปัจจัยลบ ทั้งเรื่องสงครามการค้า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาทแข็ง แต่ยังเชื่อว่าการส่งออกยังเป็นบวกแต่ตัวเลขจะไม่สูงนัก ซึ่งตัวเลขส่งออกจะหรืออีกครึ่งในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เดือนกันยายนนี้ โดยนำแนวทางที่กระทรวงพาณิชย์และทูตพาณิชย์ไปประกอบ” นายสุพันธุ์กล่าว

จับจ่ายชะลอเกือบแวกค.-9.1%

ที่กระทรวงการคลัง นายพรชัย สุริเยเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) เดือนกรกฎาคม 2562 ขยายตัวติดลบ 9.1% เป็นการติดลบเดือนที่สองนับจากเดือนมิถุนายน-5.6% โดยแวตถือเป็นเครื่องชี้ด้านการบริโภคภายในประเทศ จึงสะท้อนว่าการบริโภคในประเทศเริ่มชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสสองของปีภาษี แวตยังสามารถขยายตัวเป็นบวกได้ที่ 1.7% และ 0.4% ตามลำดับ ทำให้ภาพรวมตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกรกฎาคม ติดลบ 0.5% อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่ามาตรการชิมช้อปใช้ที่รัฐบาลนำมาใช้เริ่มปลายเดือนกันยายนนี้จะช่วยให้การบริโภคในประเทศปรับตัวดีขึ้น สศค.ประเมินว่าเม็ดเงินงบประมาณสำหรับโครงการนี้ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท จะช่วยกระตุ้นจีดีพีได้ราว 0.1-0.2% ช่วยให้แวตขยายตัวได้มากขึ้นเช่นกัน

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

เซ็นทรัล

นายพรชัย กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคมว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจได้ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากปัจจัยสนับสนุนด้านอุปสงค์จากการส่งออกสินค้าที่กลับมาขยายตัวเป็นบวกในรอบ 5 เดือน ประกอบกับการบริโภคและการลงทุนเอกชนขยายตัวได้จากเดือนก่อนหน้าในเครื่องชี้เศรษฐกิจบางรายการ สำหรับเศรษฐกิจไทยด้านอุปทานมีการขยายตัวในภาคเกษตรและภาคการท่องเที่ยว ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวต่อเนื่อง เสถียรภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิด

ข้าวเหนียวถูกราคาถูกลง

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า กรมได้รับรายงานข้อมูลปริมาณสต็อกข้าวเหนียวที่อยู่ในมือผู้ค้าข้าว 660 ราย จาก 57 จังหวัดแล้ว คิดเป็นข้าวเหนียวทั้งระบบมีอยู่ขณะนี้ 42,096 ตัน แยกเป็นข้าวเปลือก

เหนียว 8,178 ตัน ข้าวสารเหนียว 21,984 ตัน และปลายข้าวสารเหนียวอีก 11,934 ตัน แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนของปริมาณที่ถูกต้อง ได้สั่งการให้ 57 พาณิชย์จังหวัดและทีมผู้ตรวจออกตรวจสอบที่ต้นทางของผู้ประกอบการทั้ง 660 รายเพื่อรีเช็กอีกครั้งหนึ่ง โดยอาจใช้เวลาอีก 2-3 วัน หากพบว่าไม่ตรงตามปริมาณที่แจ้งไว้ ก็เชื่อว่าผู้ประกอบการจะใจแจ้งข้อมูลเป็นเท็จหรือไม่ หากจริงจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

นายวิชัยกล่าวว่า เมื่อได้ตัวเลขปริมาณข้าวเหนียวที่ชัดเจน เชื่อว่าจะไม่ทำให้ราคาข้าวเหนียวแพงขึ้นกว่าขณะนี้ อีกทั้งผลผลิตข้าวเหนียวบางพื้นที่ออกรวงแล้วคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ ช่วงเดือนตุลาคมนี้จะส่งผลให้ปริมาณข้าวเหนียวกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้แน่นอน

นายวิชัยกล่าวถึงการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการค้าข้าวเหนียวแพง ร่วมกับสมาคมโรงสี สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าก่อนหน้า โดยจัดทำข้าวเหนียวบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม (กก.) และ 5 กก. จำหน่ายที่ร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกระจายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ นั้น เบื้องต้นคาดว่าจะออกข้าวเหนียวบรรจุถุงได้ในภายในต้นเดือนกันยายนนี้ ประมาณ 200,000-300,000 ถุง หรือ 500-1,000 ตัน วางจำหน่ายประมาณปลายสัปดาห์หน้า

“จะจำกัดการซื้อของประชาชนโดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขนาด 2 กก.ไม่เกิน 3 ถุง และขนาด 5 กก.ไม่เกิน 2 ถุง คิดราคาต่อ กก.เฉลี่ย 35 บาท ต่ำกว่าท้องตลาดขณะนี้อยู่ที่ 40-50 บาทต่อ กก. ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปต้องซื้อที่ร้านธงฟ้าเท่านั้น ไม่มีสิทธิซื้อตามห้าง ยกเว้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อได้ที่ร้านธงฟ้าและห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะเป็นผู้กระจายสินค้าไปยังจุดจำหน่ายปลายทางเอง หากยังมีความต้องการสูงก็พร้อมเพิ่มจำนวนข้าวเหนียวบรรจุถุง ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด” นายวิชัยกล่าว

นายวิชัยกล่าวว่า สำหรับข้าวเหนียวบรรจุถุงสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงจะเป็นผู้จัดหาจากโรงสี คุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมกำหนด และเป็นข้าวเหนียวปี 2561/62 เท่านั้น ใช้ชื่อยี่ห้อ “กรมการค้าภายใน” เริ่มวางตลาดช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ กระจายไปยังพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ภาคเหนือบางส่วนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ่อเรียก5หน่วยแจงข้าวเหนียว

ที่รัฐสภา เกียกกาย นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานอนุกรรมการ (กมธ.) ด้านข้าว ในคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สมาชิกวุฒิสภา แถลงภายหลังการประชุมถึงปัญหาข้าวเหนียวราคาแพงกว่าปกติว่า วันนี้อาหารขาดแคลนได้ต้นละ 1 หมื่นบาท ขณะที่ราคาขายในตลาดแพงกว่าหลายเท่าตัว ดังนั้น จะโทษชาวสวนคงไม่ถูก ที่สำคัญจากการรับฟังข้อมูลจากเครือข่ายชาวนา พบว่าปัญหาบางพื้นที่ มีการผสมปนปลอมข้าวของประเทศเพื่อนบ้าน คุณภาพต่ำกว่า ลักษณะเมล็ดข้าวเหนียวจะสั้นกว่าของไทย ผู้บริโภคต้องกินข้าวเหนียวแข็งกว่า จากข้อมูลพบว่าข้าวเหนียวที่ปลอมปนคือของประเทศเวียดนาม มาบรรจุเป็นกระสอบที่ จ.ปทุมธานี ขณะนี้ได้กระจายไปที่ภาคเหนือแล้ว ดังนั้น คณะอนุฯจึงมีมติเชิญ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมผู้ส่งออกข้าว และสมาคมโรงสี มาชี้แจงจำนวนข้าวเหนียวในสต็อกด้วยว่า แท้จริงเหลืออยู่เท่าไร ในวันที่ 3 กันยายน เพื่อจะได้รู้ต้นตอปัญหาประกอบการหาทางแก้ไขต่อไป

กยท.ยังอุปถัมภ์ช่วยชาวนายาง

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า สาเหตุที่ยังไม่ได้เสนอมาตรการประกอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนายางต่อ ครม.เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา เนื่องจากยังไม่ได้ข้อสรุป แต่เบื้องต้นจะได้รับการประกันรายได้จากการจำหน่ายยางพารา ไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือนแน่นอน ส่วนมาตรการอื่นๆ จะพยายามให้ได้ข้อสรุปและเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ภายในสัปดาห์นี้

“เบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับภาคเอกชนในเรื่องของมาตรการด้านราคายางแล้ว อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต เป็นต้น โดย กยท.จะเร่งหาข้อสรุปเพื่อเสนอกนย.ภายในสัปดาห์นี้ และทันเสนอที่ประชุม ครม.ครั้งหน้า ในวันที่ 3 กันยายนนี้

ศักดิ์สยามยังไม่เคาะแนวแก้ค่าไถ่

ที่กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยมถึงการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องทางพิเศษ (ทางด่วน)

ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีอีเอ็ม ว่า ล่าสุดคณะทำงานแก้ไขข้อพิพาทข้อพิพาทที่นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ได้ขอขยายระยะเวลาการทำงานออกไปอีก 1 สัปดาห์ เพื่อสรุปตัวเลขและข้อมูลต่างๆ ให้ชัดเจน ก่อนเสนอให้ต้นพิจารณาอีกครั้งในสัปดาห์หน้า จึงมอบหมายให้คณะทำงานพิจารณาสัญญาและเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมว่า กทพ.จำเป็นต้องมอบหมายให้บีอีเอ็มเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างทางด่วน 2 ชั้น จากด่านประชาชื่น-อโศก ระยะทาง 17 กิโลเมตรหรือไม่ ถ้าหากมี หรือไม่มีโครงการก่อสร้างทางด่วนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อตัวเลขทั้งหมด เพราะการก่อสร้างดังกล่าวส่งผลต่อตัวเลขความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ มีระยะเวลายาวนานขึ้น

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า นอกจากนี้ ขอให้คณะทำงาน นำข้อมูลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาด้วย รวมถึงจะนำข้อพิพาทเรื่องทางด่วนเสนอให้ที่ประชุมแก้ไขข้อพิพาทค่าไถ่ไฮเวย์ลล์ร่วมเพิ่มเติม

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะทำงานได้รายงานแนวทางแก้ไขข้อพิพาทข้อพิพาทเรื่องทางด่วนทั้ง 3 แนวทางให้นายศักดิ์สยามพิจารณาแล้ว แต่นายศักดิ์สยามขอให้คณะทำงานกลับไปพิจารณาเพิ่มเติมใน 2 ประเด็นคือ 1.หาแนวทางช่วยลดภาระค่าผ่านทางให้ประชาชน และ 2.หาแนวทางการขยายสัมปทานทางด่วนให้บีอีเอ็มสั้นลง

ข่าวแจ้งว่า กรณีข้อเสนอยุติข้อพิพาท ด้วยการขยายสัมปทานทางด่วนของบีอีเอ็มจำนวน 3 สัญญา เป็นเวลาตั้งแต่ 8-15 ปี โดยให้หมดอายุพร้อมกันในวันที่ 31 ตุลาคม 2578 และหากบีอีเอ็มลงทุนก่อสร้างทางด่วนดังกล่าวสำเร็จ ก็จะขยายอายุสัญญาทั้ง 3 ฉบับให้ถึง 30 ปีนั้น ซึ่งกรณีนี้มี 2 แนวทางคือให้บีอีเอ็มลงทุนก่อสร้างเพราะบริหารอยู่แล้ว หรือ กทพ.ลงทุนเองแต่ถ้าจ้างบีอีเอ็มเป็นผู้ก่อสร้าง กรณีนี้ กทพ.ไม่ต้องขยายสัญญาทางด่วนให้บีอีเอ็ม 3 ฉบับออกไป 30 ปี

เซ็นทรัลตั้งโต๊ะแถลงทำถูกกม.

ที่โครงการเซ็นทรัลวิลเลจ ลักซัวรี่ เอาต์เล็ต ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ นายปริษา เอกคุณากุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น เปิดแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเหตุพิพาทกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ปิดกั้นพื้นที่ทางเข้า-ออกโครงการ โดยกล่าวหาว่าบุกรุกพื้นที่ของ ทอท. นั้น บริษัทขอยืนยันว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน โครงการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับของ ทอท. และพื้นที่โครงการไม่ได้เป็นที่ดินตามอด ไม่ได้รุกล้ำพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิและที่ราชพัสดุที่ ทอท.ดูแลอยู่

นายปริษากล่าวว่า ถนนหมายเลข 370 ที่เป็นปัญหานั้น เป็นทางหลวงสาธารณะสมบัติดูแลโดยกรมทางหลวง ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ ทอท. อีกทั้งโครงการมีความปลอดภัยต่อการบินและไม่ละเมิดกฎใดๆ ในการก่อสร้าง โดยแบบอาคารมีความสูงต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่จะกระทบต่อสนามบิน เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) จึงไม่เกี่ยวข้องกับการติดธงแดงและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อไป

นายปริษากล่าวว่า เหตุที่เกิดขึ้นนี้ บริษัทได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว กรณีที่ ทอท. ปิดกั้นพื้นที่ทางเข้า-ออกโครงการ ถือเป็นการบุกรุกพื้นที่ของบริษัท รวมถึงยื่นฟ้อง ทอท.ต่อศาลปกครองด้วย เพราะเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทำละเมิดเป็นเหตุให้บริษัท รวมทั้งร้านค้าผู้เช่าและผู้รับเหมาได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ศาลปกครองกลาง จะมีการพิจารณาคดีในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ หาก

มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิจารณาคดี ทอท.ต้องนำเงินที่และแบริเออร์ออก แต่หากศาลปกครองกลางไม่รับคำร้อง บริษัทมีแผนสำรองรองรับไว้แล้ว และจะมีการเจรจาร่วมกับ ทอท. เพื่อนำสิ่งกีดขวางออกเพื่อเปิดทางเข้า-ออก ให้สามารถเปิดโครงการเซ็นทรัลวิลเลจได้ตามกำหนด

ชู้ทอท.ไม่จบเล็งจัดการตามกฎหมาย.

“มันใจว่าดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ ทอท.กล่าวอ้างและตีความฝ่ายเดียวทำให้เกิดข้อพิพาทขึ้น ซึ่งบริษัทต้องการหาข้อยุติโดยเร็ว เพราะเรื่องนี้ไม่เป็นข้อดีต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะร้านค้าเช่าพื้นที่กว่า 150 ร้านค้า พนักงานที่จ้างมา และผู้รับเหมาที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน งานล่าช้า และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขณะนี้

ก็แย้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทประเมินความเสียหายทั้งที่เกิดขึ้นกับบริษัท และร้านค้าเช่าที่เป็นผู้ประกอบการแบรนด์ชั้นนำ และผู้รับเหมา หากกระทบมากบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมาย ต่อ ทอท.ต่อไป ในส่วนผลการดำเนินงานปีใหม่ของ บริษัทคาดว่าจะยังเติบโตตามเป้าหมาย” นายปรีชากล่าว

ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นมีการถกกันทางธุรกิจหรือไม่ นายปรีชากล่าวชี้แจงว่า ไม่อยากคาดเดา เพราะต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตนเอง สำหรับโครงการเซ็นทรัลวิลเลจฯ เริ่มดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มดำเนินการหลังจากบริษัทเข้าร่วมการประมูล ดิวตี้ฟรี สนามบินสุวรรณภูมิ ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกัน “ถ้าเปิดใจให้กว้างจะพบว่าทุกเมืองที่เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ทุกเมืองจะมีเอาต์เล็ตมอลล์ให้ช้อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา อิตาลี ฮองกง และแม้ว่าคนจะไปช้อปปิ้งที่เอาต์เล็ตมอลล์แล้ว แต่ก็ยังไปช้อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรีอีก เพราะไม่ใช่เช็กเมนต์ตลาดเดียวกัน ในส่วนของเอาต์เล็ตจะเป็นสินค้ารุ่นเก่าที่นำมาขายลดราคา ขณะที่ดิวตี้ฟรีจะเป็นสินค้าใหม่ บริษัทไม่เคยมองว่าจะมีการแข่งขันอะไรกับใคร แต่มองว่าการพัฒนาโครงการของบริษัทจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น” นาย

ปรีชากล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเปิดแถลงข่าวครั้งนี้ นายปรีชาได้พาทชมโครงการเซ็นทรัลวิลเลจฯ เพื่อให้เห็นรายละเอียดและความคืบหน้าของโครงการที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดบริการตามกำหนดในวันที่ 31 สิงหาคมนี้

รอศาลชี้ยื่นคุ้มครอง

ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ศาลปกครองกลางได้ออกโต้สวนคดีที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น กับพวก รวม 2 คน ยื่นฟ้องบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. เพื่อขอให้ศาลกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยให้ ทอท. รื้อถอนสิ่งกีดขวางใดๆ ออกไปจากทางหลวงแผ่นดิน 370 ตำบลบางไผ่ลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณเข้า-ออกหน้าโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ หลังการไต่สวนนานกว่า 4 ชั่วโมง

นายสมพล ตระกูลรุ่ง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของ ทอท.กล่าวว่า ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของทั้ง 2 ฝ่าย ยื่นเอกสารข้อเท็จจริงในการสู้คดี ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของศาล ทางเซ็นทรัลจะดำเนินการอย่างไร วันนี้นำให้ข้อเท็จจริง คงไม่สามารถให้รายละเอียดได้เพราะเป็นเรื่องในสำนวน และคิดว่าศาลคงจะมีคำสั่งออกมาโดยเร็ว